

Số: 804/BC-UBND

Lộc Sơn, ngày 10 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc giải quyết phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc.

Thực hiện nội dung phản ánh từ Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh. Liên quan đến nội dung: *“Tình trạng bẫy chim trời tại ô đầm thôn La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc diễn ra nhiều năm nay, hàng trăm con chim mỗi loa dụ chim môi kêu inh ỏi để bẫy chim trời mà chưa được xử lý, trước đây kiểm lâm có về nhưng hình như lộ thông tin vì y như là mai kiểm lâm phối hợp với địa phương đi xử lý thì hôm nay những người bẫy chim đã thu hoạch hết rồi. Khi kiểm lâm về thì không còn gì nữa, sau ít ngày thì họ vẫn đặt lại như cũ”*, UBND xã Lộc Sơn báo cáo như sau:

Ngày 08/10/2023. UBND xã đã chỉ đạo Bộ phận Địa chính, Ban công an xã phối hợp với Kiểm lâm huyện Phú Lộc tiến hành ra quân kiểm tra và xử lý tình trạng săn bắt chim trời.

Đồng thời tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và loa di động của Hạt kiểm lâm Phú Lộc về Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ các loài chim trời.

Qua kiểm tra thu hồi nhiều bẫy, mô hình chim trời, lưới bẫy chim và tiêu hủy tại chỗ.

Ngày 10/11/2023 Bộ phận Địa chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra khu vực ô Đầm thôn La Sơn, xã Lộc Sơn, tuy nhiên qua kiểm tra không phát hiện người dân giăng bẫy để đánh bắt chim trời.

Trong thời gian đến UBND xã tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và Văn hóa thông tin xã tổ chức tuyên truyền và kiểm tra trên địa bàn các hành vi đánh bắt trái phép nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm nêu trên.

UBND xã Lộc Sơn chân thành cảm ơn ý kiến góp ý xác đáng của nhân dân qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân về bảo vệ loài chim trời.

Trân trọng kính báo cáo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Đình Đen

